



ที่ ศก ๐๐๓๓.๐๐๘/๒๒๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ศก ๓๓๐๐๐

✓

เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารับรองจริยธรรมโครงการวิจัย

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนหาญ

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลขุนหาญที่ ศก ๐๐๓๓.๓/๕๒๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบรับรองจริยธรรมโครงการวิจัย

จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลขุนหาญส่งโครงการวิจัยของบุคลากรในสังกัด เรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับคุณภาพชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ ในอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ (Health literacy, Health behavior and Quality of life among Monk in Khunhan district, Sisaket province) โดยมีนางนิสา ปัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ให้คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ พิจารณาและให้การรับรองก่อนการดำเนินการวิจัย นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้พิจารณาให้การรับรอง พร้อมนี้ จึงส่งใบรับรองจริยธรรมโครงการวิจัยเรื่องดังกล่าวให้ท่านเพื่อดำเนินการมอบให้หัวหน้าโครงการวิจัยต่อไป พร้อมกับขอให้ผู้วิจัยส่งเอกสารการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ เล่ม เพื่อเก็บเป็นหลักฐานด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

✓

(นายพิเชษฐ์ จงเจริญ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ปฏิบัติราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

โทรศัพท์ ๐ ๔๕๖๑ ๖๐๔๐ - ๖ ต่อ ๓๑๒

โทรสาร ๐ ๔๕๖๑ ๖๐๔๒

ผู้ประสานงาน นายอนันต์ ถิ่นทอง ID line :๐๘๑๗๒๕๓๖๔



เอกสารรับรองโครงการวิจัย
โดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ : SPPH 2023-054

ชื่อโครงการ : ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการควบคุมความดันโลหิตของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
(Effects of behavioral modification program on blood pressure control in hypertension risk groups in Phon Khwao sub-district, Mueang distict, Sisaket province)

ชื่อหัวหน้าโครงการ : นางทักษิณา ธาณี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง

หน่วยงานที่สังกัด : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารที่รับรอง : 1. แบบเสนอโครงการวิจัย
2. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย
3. หนังสือยินยอมตนให้ทำการวิจัย
4. แบบการเก็บรวบรวมข้อมูล/โปรแกรมหรือกิจกรรม

วันที่รับรอง : 28 มีนาคม 2566

วันที่หมดอายุ : 27 มีนาคม 2567

ขอรับรองว่าโครงการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบโดยสอดคล้องกับคำประกาศเฮลซิงกิ จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

(นายพิเชษฐ์ จงเจริญ)

ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์